

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BH – ที่เข่าวักัน เพราะมัน ตั้งท่า(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว...

ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากวันวานเลยก็แล้วกันนะครับ ที่เข่าวักันก็แล้วแต่ว่า ท่านได้อ่านใครว่า หรือได้อ่านใครเขียน ก็เรื่องของแนวโน้มตลาด และเศรษฐกิจมันแหละครับ แต่ก็เห็นๆ มีออกลูกกักๆ ไว้เหมือนกันนะว่า อาจจะได้แค่ต้นๆ ปี หรือไม่เกินครึ่งปีหน้าเท่านั้นนะครับ... ที่นี้มันก็อยู่ที่ว่า คุณจะให้ระดับของดัชนีตลาด หรือ SET Index ไปเท่าไรล่ะ หรือ ที่จะเห็นๆ ไปที่หุ้นกลุ่มใหญ่ก็จะหมายถึง คุณจะให้ SET50 Index ไปกันที่เท่าไรล่ะ... แล้วนั่นถ้าไปถึงอย่างที่เข่าวักันได้จริง จากนั้นก็จะจบรอบ แล้วไม่ต่อไป หรือ จะมองกันยาวๆ ไหมไปถึงไหนกันต่อหรือไม่... ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ขอให้ว่ากันในทางตัวเลขพื้นฐานออกมาก่อนนะ แล้วจะใช้กราฟดูระดับดัชนีว่าถึงความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรแล้ว ก็ขอให้แค่ดูระดับแล้วเปรียบเทียบในอดีตดีๆ ละ... และอย่างที่บอก อย่าเอาพื้นฐานไปว่าให้มันเกี่ยวกับสัญญาณทางเทคนิค มีมันเกี่ยวข้องกับภาวะที่แนวโน้มมากขึ้น เพราะ 2 เรื่องนี้ มันต่างกันแน่ๆ ละนะ ยิ่งถ้าเอ่ยมาด้วยตัวเลขของ SET Index ที่ให้เป้าหมาย เกิน 1680 เมื่อไหร่ นั่นแหละประเด็นสำคัญ ที่เขาเหล่านั้นจะมองยังไงกันต่อไป... เช่นจะบอกว่า เป้าหมายของ SET Index ในปี 2565 จะอยู่ที่ 1740-1750 แล้วก็คงจะไม่ไหว จะได้แค่นั้น ก็ดูชัดๆ นะครับ ถ้ามันจะไปตรงนั้นได้จริง แปลว่า คุณเห็นสูงกว่าระดับ 1680 ไปแล้ว ใช่หรือไม่ คำตอบชัดๆ คือ ใช่ แล้วถ้ามันใช่ ถ้าจะไปว่าเรื่องเทคนิค ว่าได้แค่นั้น ก็ต้องบอกว่า "ผิดพิมพ์" ตามตำราของเซียน เลยนะครับ... อันนี้ ก็คงไม่ต้องกล่าวบ่อยแล้วละนะ เจื่อนไซมันมีในตัวแล้ว

ดูตามเกม...

จากสัญญาณของเทคนิค ที่เป็นสัญญาณหลักๆ ก็เรียกว่า เหมือนจะตั้งท่าจะเอาขึ้นจริงๆ แล้ว ก็ว่าได้ ซึ่งถ้าเกมอะไร มันจะกลับมามีจริง หุ้นราคาหลักร้อย ก็วิ่งได้วิ่งดีไม่น้อยนะ

แนวรับ : ... 154-150 หรือถ้าจะย่อ ก็ขอสู้แค่ 145 พอ

เป้าหมาย : ... 170 ก่อน ยืนตรงนี้ได้ ลุ้นมองยาวถึง 200

Price Chart...(BH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BH... ภาพนี้ ว่ากันด้วยเรื่องสัญญาณ ที่เป็นสัญญาณหลักๆ กันเลยนะ เรียกว่า 3 ทัพหน้า ก็นะจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว ไม่ต้องเรียกกองหนุน อย่าง Indicator ใดๆ มาว่ากันเลย... แต่เป็นภาพของแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มใหญ่ๆ หน่อยนะ คือ เอากราฟ Week มาดูกันเลย... โดยการวิเคราะห์ 3 ทัพหน้า คือ Trend Line Price Pattern และ MA. เอาแค่ 3 ทัพนี้ ก็พอที่จะรอบได้ และรู้ทางหนีทีไล่ได้ไม่ยาก... แม้ว่าแนวโน้มใหญ่ๆ จะยังเป็นแนวตื้นๆ ที่มีแนวต้าน 170 ก็ตาม แต่ด้วยการยืนระดับ 150 ได้ หรือ ไม่ต่ำกว่า 145 นั้น เราจะมี Pattern ที่หวังเป้าหมายได้ถึง 200 นั้นแปลว่า 170 จะผ่านไปได้ ดูจาก MA. แล้ว ตรงนี้ ก็ยังไม่แพงไปนัก